



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'เดินหน้าชะลอขายลำไยสด	แนวหน้า
2. นายกาน้ำตีมกรม.ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือตอนบน	แนวหน้า
3. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าทำหยั่งดิน: เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน	ไทยรัฐ
4. กรมชลฯคุมเข้มจัดส่งน้ำตามแผนขอความร่วมมืองดการทำนาปรัง	แนวหน้า
5. รองปลัดฯถกคณะอนุฯใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน	แนวหน้า
6. อย.ยกระดับตรวจสินค้า เตรียมตั้ง 'One ด่าน One แล็บ One เดย์' นำร่องด่าน...	มติชน
7. เปิดบฯขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯทรัพยากรน้ำปี67	เดลินิวส์
8. เกษตรกรได้เฮ!คลังพักหนี้เฟส2	ข่าวสด
9. คลังจ่อพักหนี้เกษตรกรยก2 ปักหมุดกลุ่มเป้าหมายล้านราย/เร่งสรุปความ...	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ราชบุรีจัดใหญ่งานกาชาดของดีเมืองโอ่ง	เดลินิวส์
12. เปิดตัวมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ กวก. สุราษฎร์ธานี1	เดลินิวส์

'ธรรมนัส'เดินหน้าชะลอขายลำไยสด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการผลผลิตลำไยคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2567 โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนเกษตรกรสวนลำไย เข้าร่วมโดยทาง รมว.เกษตรฯ ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างความหลากหลายทางสายพันธุ์ลำไย เพื่อเป็นการต่อยอดผลผลิตและสร้างคุณค่าใหม่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนการผลิตลำไยคุณภาพปลอดภัยพิชิตภัยแล้งปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กลไก “คณะกรรมการกำหนด

นโยบายการบริหารจัดการผลผลิตลำไยคุณภาพ” โดยมี รมว.เกษตรฯ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการเพาะปลูกและพัฒนาผลผลิตลำไยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งรักษาเสถียรภาพโดยรวมของการประกอบกิจการเกี่ยวกับลำไยของเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความมั่นคงในอาชีพการปลูกและผลิตลำไยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถกำกับปริมาณและคุณภาพของสินค้าลำไยให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจน

ให้มีการศึกษาและทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชะลอการขายลำไยสดช่อ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำและลดการกระจุกตัวของผลผลิตในตลาด ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง 4 คณะ รับทราบผลการบริหารจัดการผลไม้ (ลำไย) พบว่าปี 2566 ปริมาณผลผลิตลำไย (ภาคเหนือ) มีทั้งหมด 633,141.53 ตัน แบ่งเป็นลำไย (สดช่อ) 167,315.61 ตัน และลำไย (รูตรวัง) 465,825.92 ตัน ซึ่งมีราคาลำไยสดช่อเกรด AA+A ช่วงกลางฤดูกลาง (28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2566) มีราคาสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 33.85 บาท/กิโลกรัม



ร่วมดก : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการผลผลิตลำไยคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2567 เพื่อบริหารจัดการเพาะปลูกและพัฒนาผลผลิตลำไยคุณภาพสูง กำกับปริมาณลำไยให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ชะลอการขายลำไยสดช่อ แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

นายกษนำที่มกรม.ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือตอนบน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง รวมทั้งคณะรัฐมนตรี (กรม.) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และร่วมประชุม กรม.นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ที่ จ.พะเยา เมื่อเร็วๆ นี้ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกษ ได้หารือแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบิน จ.พะเยา ในพื้นที่ ด.ดอนศรีชุม และ ด.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ โดย จ.พะเยา เป็นจังหวัดสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่ยังไม่มีสนามบิน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีการศึกษาในเบื้องต้นแล้วว่ามีเหมาะสมในการสร้างสนามบิน เพราะเป็นจุดศูนย์กลาง ประชาชนในพื้นที่หลายอำเภอใน จ.พะเยา และจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวก

จากนั้นได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดน CIQ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ด.ภูซาง อ.ภูซาง โดยกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการในส่วนของการนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก มีศักยภาพเป็น Hub ด้านการกระจายสินค้าที่สำคัญของไทยไปสู่ประเทศลาว และประเทศในกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง โดยสามารถเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ่ง และกุนหมิง ผ่านทางจุดผ่านแดนบ่อเต็น-โมฮัน โดยใช้เส้นทาง R3A และสามารถยกระดับการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับเมืองเดียนเบียนฟูและฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านจุดผ่านแดนเมืองขัว (ขวา)-

เดียนเบียนฟู โดยใช้เส้นทาง R2 และมุ่งสู่เมืองฮานอย ซึ่งสถิติมูลค่าการค้าชายแดนมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2566 พบว่ามีมูลค่ารวม 904,679,761 บาท แบ่งเป็นมูลค่านำเข้า 108,455,296 บาท มูลค่าส่งออก 796,224,465 บาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุก่อสร้าง สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ หินปูนบดมันสำปะหลัง และลูกเต๋อย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการพัฒนาช่องทาง การส่งออกให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้มีการกระตุ้นการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคระบาดระหว่างประเทศ และป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

“นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แล้ว ยังมีการพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกวันพะเยา ที่เป็นแหล่งทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยอยู่ในแผนพัฒนาโครงสร้างของ จ.พะเยา ทั้งการพัฒนาลำน้ำปิงตอนบนและตอนล่าง ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า จ.พะเยา จะเป็นจังหวัดสำคัญที่จะสร้างรายได้ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก โดยการสร้างพะเยาโมเดลในภาคการเกษตร มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้ง 9 อำเภอ และจะมีการส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ “ตลาดน้ำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มั่นใจว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจะดีขึ้น” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว



เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร รวมถึงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกของเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานพระราชพิธีที่ชมมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ รมณชาติพิธีท้องสนามหลวง

ปีนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2568 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 48, พันธุ์ กข 81, พันธุ์ กข 85, พันธุ์ กข 87 และพันธุ์ กข 95... พันธุ์ข้าวเหนียว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 6 และพันธุ์ สันป่าตอง 1

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าไปในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวม



ทั้งสิ้น 2,743 กิโลกรัม และจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป ประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <https://rice.moac.go.th/> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567 รวมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีที่ชมมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป.

ส-เล-๓

กรมชลฯคุมเข้มจัดส่งน้ำตามแผนขอความร่วมมืองดการทำนาปรัง

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 52,974 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 69% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 14,867 ล้าน ลบ.ม. (60% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) จนถึงขณะนี้ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้วกว่า 13,216 ล้าน ลบ.ม.

(53%) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 4,743 ล้าน ลบ.ม.

(55%)

ด้านสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง พบว่าทั้งประเทศมีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 8.41 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 145 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มเจ้าพระยา มีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.64 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 186 ของแผนฯ จะเห็นได้ว่ามีการทำนาปรังเกินกว่าแผนที่วางไว้มาก ทำให้ต้องปรับแผนการส่งน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกร หากเก็บเกี่ยวนาปรังแล้ว “ไม่ทำนาปรังรอบ 2” เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่มีอยู่จำกัด เนื่องจากต้องสำรองน้ำไว้สำหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ เพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า ตามแผนที่วางไว้ พร้อมร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ

รองปลัดฯถกคณะอนุฯ ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ VDO Conference โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานะเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

นอกจากนี้ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2567 (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 9 รายการ และงานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 4 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ 1 ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

อย.ยกระดับตรวจสินค้า เตรียมตั้ง 'One ด้าน One แล็บ One เดย์' นำร่องด่านเชียงใหม่ของ



ดี วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจทั้งจากการท่องเที่ยว การผลิต และการส่งเสริมตลาดสินค้าในประเทศ โดยการค้าระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องมือแพทย์ อาหาร ผักสด เครื่องสำอาง หรือสมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงเป็นหน่วยงานสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ได้ใช้ของนำเข้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาในจ.สงขลา ที่เป็นด่านสำคัญของประเทศ ประกอบด้วยด่านอาหารและยาสะเดา ด่านท่าเรือน้ำลึกสงขลา และด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยด่านสะเดาเป็นด่านที่มีหน้าที่กำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้

ขออนุญาตหรือไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน 4,866 ใบ รวม 52,620 รายการ คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 8.7 พันล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ทั้งนี้ ด่านอาหารและยาสะเดาตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ National Single Window : NSW โดยเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้ากับกรมศุลกากร นอกจากนี้ ยังมีกรมตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา หากผลวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกรณีอาหารที่มีผลตรวจวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานจะถูกนำเข้ระบบกักกันของด่านอาหารและยา เพื่อเฝ้าระวังสินค้าที่นำเข้าครั้งต่อไปอย่างเข้มงวด

ด่านท่าเรือน้ำลึกสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน 382 ใบ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: จันทร์ 1 เมษายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16822

หน้า: 11 (ล่างขวา)

Col.Inch: 79.78 Ad Value: 87,758

PRValue (x3): 263,274

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อย.ยกระดับตรวจสินค้า เตรียมตั้ง 'One ด้าน One แล็บ One เดย์' นำร่องด่านเชียงใหม่

รวม 873 รายการ คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 1,117 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้ามามากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ อาหารทะเล ขาผง เป็นต้น และด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีหน้าที่ตรวจผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและเที่ยวบิน CIQ รวมทั้งตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย



ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการสุ่มตรวจผู้โดยสารจำนวน 8,158 ราย มีการผ่อนผันการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ส่วนตัวจำนวน 10,042 รายการ และมีผู้โดยสารที่พบการกระทำผิดจำนวน 2 ราย พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน 11 รายการ

นพ.ณรงค์กล่าวว่ ปัจจุบัน อย.มีด่านอาหารและยา 52 ด่าน อยู่ในการกำกับของ อย. 28 ด่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 24 ด่าน ซึ่งมีระบบ Fast Track ในการเปิดตรวจตู้ส่งสินค้า ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจสินค้าที่นำเข้ามาด้วยการตรวจห้องปฏิบัติการ หรือแล็บ โดยจะใช้เวลาราวๆ 3-5 วัน แต่ด้วยขณะนี้ อย.มีแนวคิดการทำ One ด้าน One แล็บ One เดย์ เพื่อให้การตรวจสินค้าทำได้เร็วขึ้น เนื่องจากสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องตรวจให้ได้ผลเร็ว เช่น อาหารสด ผัก ผลไม้สด เป็นต้น โดยจะประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตั้งแล็บในด่าน อย. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องของผักและผลไม้ นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบวิธีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีการกำหนดว่ามีปัจจัยเสี่ยงโดยระบุเป็นแหล่งต้นทาง ชนิดสินค้า เพื่อให้ระบบวิเคราะห์และดำเนินการเปิดตู้เพื่อสุ่มตรวจ

“อย.จะต้องกำหนดด่านที่มีความพร้อมในการรองรับ พร้อมดูว่าด่านนั้นๆ มีความจำเป็นในการ

จัดระบบบริการแบบใด ซึ่งส่วนนี้อาจจะเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจแล็บ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล็บให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ เบื้องต้นแล็บของรัฐที่รองรับได้ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และแล็บของกรมวิชาการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ถ้าจะใช้บริการภาคเอกชน อย.จะต้องไปตั้งงบประมาณรองรับ เพราะถ้าไม่มีการตั้งงบขึ้นมา ภาระส่วนนี้ก็จะไปตกอยู่กับผู้ค้าที่จะนำของเข้า ซึ่งถ้าจะต้องเก็บจากผู้ค้า ก็จำเป็นต้องคุยกับกระทรวงพาณิชย์ด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้า ดังนั้น เรื่องนี้จะต้องคุยกับหลายภาคส่วน แต่เราต้องยึดความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นตัวตั้ง” นพ.ณรงค์กล่าว

นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า สำหรับงบประมาณในการพัฒนาระบบการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด (Post-marketing surveillance) ราว 10 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ ในขณะที่ตัวเลขจริงที่ต้องใช้สูงมากกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้น ปีนี้ตนจึงขอให้มีการเขียนแผนงบทที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อให้ทราบว่ทั้งหมดจะต้องใช้งบมากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็ต้องไปดูต่อว่าถ้ามีงบจำกัด เราจะสามารถใช้งบไปทำส่วนไหนได้บ้าง ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวอาจจะเริ่มต้นที่ด่านเชียงใหม่ เชียงราย ที่มีการนำเข้าสินค้าประเภทผัก ผลไม้จำนวนมาก

“อย่างไรก็ตาม One ด้าน One แล็บ One เดย์ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน ซึ่งถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะต้องเสนอเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดเป็นรูปแบบชัดเจนมากขึ้น เพราะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของเรา” เลขาธิการ อย.กล่าว

เปิดบขชับเคลื่อนแผนบูรณาการฯทรัพยากรน้ำปี67

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึง แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,255.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น 3.83% มีหน่วยงานบูรณาการงบประมาณรวมจาก 17 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ จาก 7 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนเงิน 40,293.90 ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,547.74 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 4,818.85 ล้านบาท สำนักนายกรัฐมนตรี 97.41 ล้านบาท กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 297,300 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม 115.34 ล้านบาท และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 99 ล้านบาท โดยคาดว่าจะพิจารณาเห็นชอบในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามภารกิจหน้าที่ต่อไป

สำหรับงบประมาณตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2567 ดังกล่าว ได้วางเป้าหมายที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ให้มีน้ำสะอาดใช้ทั่วทุกครัวเรือนทั้งในชุมชนชนบทและเขตเมือง ป้องกันพื้นที่พรุรักษาเขตน้ำ สภาลิ่งแวดล้อมลำน้ำและแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งนำไปใช้ในการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ นอกจากนี้ยังจะนำไปใช้เพื่อจัดระบบการกักเก็บกักน้ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และยังคงนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำที่สมดุล
ทันสมัย ทันการ และสร้างความเป็นธรรมอีกด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะให้ทุกหมู่บ้านมี
น้ำสะอาดอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพ
น้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ
นโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีอีก
ด้วย ดังนั้นหากสามารถดำเนินงานได้ตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ ปี 2567 สำเร็จผลตามเป้าหมาย จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาล โดยในด้านการ
จัดการน้ำอุปโภคบริโภค จะมีครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงน้ำประปา
56,404 ครัวเรือน

ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จะสามารถลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่น้อย
กว่า 300,000 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 ร่องน้ำสำคัญ ด้านการสร้าง
ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 173.41 ล้าน ลบ.ม. มี
พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 340,000 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า
170,000 ครัวเรือน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ จะมีพื้นที่ป่าได้รับการ
ปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 44,644 ไร่ แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการ
ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย 120 แห่ง และด้านการบริหารจัดการ
จะมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล 22 ลุ่มน้ำ.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 1 เมษายน 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12178

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 12.50

Ad Value: 13,750

PRValue (x3): 41,250

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรได้เฮ! คลังพักหนี้เฟส2

เกษตรกรได้เฮ! คลังพักหนี้เฟส2

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง
เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมโครงการพัก
หนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2 หลังสิ้นสุด
ระยะแรกวันที่ 31 มี.ค.2567ซึ่งจะมีความ
ชัดเจนใน 1-2 เดือน โดยเน้นมูลหนี้เกิน
กว่า 3 แสนบาท ซึ่งมีอยู่ 1 ล้านราย

นายจักรชัย คิรีโต ผู้จัดการ ธ.ก.ส.
เปิดเผยว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ
ธ.ก.ส.พิจารณาได้ช่วงเม.ย.-พ.ค.นี้ ส่วน
ผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสปีบัญชี
2566 (เม.ย.-ธ.ค.2566) ได้สนับสนุน
สินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด 614,131
ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 1.66
ล้านล้านบาท เดบิตจากค้ำปีบัญชี 27,641
ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.97% ของ
เป้าหมาย มียอดเงินฝากสะสม 1.82 ล้าน
ล้านบาท และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
อยู่ที่ 5.43% คาดสิ้นปีบัญชีจะต่ำกว่า 5%

ส่วนเป้าหมายปีบัญชี 2566 ในช่วงที่
เหลือจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2567 วางเป้าสิน
เชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อคงค้าง
มากกว่า 35,000 ล้านบาท เงินฝากเติบโต
เพิ่มมากกว่า 12,000 ล้านบาท และมี
NPLs ต่ำกว่า 5% พร้อมตั้งเป้าหมายลด
NPLs ในปีบัญชี 2567 ให้ต่ำกว่า 4%

คลังจ่อพักหนี้ เกษตรกรยก 2



หน้า... 7

คลังจ่อพักหนี้เกษตรกรยก 2

ปักหมุดกลุ่มเป้าหมายล้านราย/เร่งสรุปความชัดเจน1-2เดือน

พระราม 6 ● “คลัง” เตรียมลุยพักหนี้เกษตรกรยก 2 ปักหมุดกลุ่มเป้าหมายอีก 1 ล้านราย เน้นกลุ่มหนี้เกิน 3 แสนบาท คาดได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือน ด้าน “ธ.ก.ส.” กางผลงานไตรมาส 3 ปีบัญชี 66 อัปเดตสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชนบทกว่า 6.14 แสนล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.การคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเดินหน้าโครงการพักหนี้สินเกษตรกรระยะที่ 2 หลังจากสิ้นสุดให้ยื่นเข้าร่วมโครงการระยะแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2567 โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนอีกภายใน 1-2 เดือน ซึ่งการ

ดำเนินโครงการรอบนี้จะเน้นกลุ่มที่มีมูลหนี้เกินกว่า 3 แสนบาท ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้านราย

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้นโยบายขยายมาตรการพักหนี้ออกไปในส่วนของมาตรการเดิม ก็ต้องขอพิจารณาในส่วนของงบประมาณขนาดเคย ว่าจะดำเนิน

การอย่างไร ซึ่งต้องรอให้จบมาตรการก่อน ส่วนมาตรการรอบใหม่ สำหรับมูลหนี้เกิน 3 แสนบาท คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส.พิจารณาได้ในช่วง เม.ย.-พ.ค.นี้

สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสปีบัญชี 2566 (เม.ย.-ธ.ค.2566) ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในภาคชนบทระหว่างปีไปแล้วจำนวน 614,131 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง จำนวน 1.66 ล้านล้านบาท เดบิตจากต้นปีบัญชี จำนวน 27,641 ล้านบาท

หรือคิดเป็น 78.97% ของเป้าหมาย

ขณะที่ยอดเงินฝากสะสม 1.82 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 5.43% ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสิ้นปีบัญชีจะลดลงต่ำกว่า 5% ตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี คาดว่าเป้าหมายปีบัญชี 2566 ในช่วงที่เหลือ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2567 วางเป้าหมายสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อคงค้างมากกว่า 35,000 ล้านบาท มีเงินฝากเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 12,000

ล้านบาท และมี NPL อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 5% พร้อมตั้งเป้าหมายลด NPL ในปีบัญชี 2567 ให้ต่ำกว่า 4% โดยระยะที่ผ่านมา ราคาพืชผลปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้น เกษตรกรที่มีสิทธิจำนวน 2 ล้านราย โดยปัจจุบันมีลูกค้า อ.ก.ส.แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า 1.8 ล้านคน ยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน 255,800 ล้านบาท โดย



จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

มีลูกหนี้ 80,000 ราย ที่ประสงค์ไม่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้.

เกษตรวันนี้.....● เริ่มแล้ววันนี้ ตรง.....● “บัญชา สุขแก้ว” อธิบดีกรม
กรมประมงประกาศใช้มาตรการ “บริหาร ประมง บอกว่า ผลการประเมินทาง
จัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ วิชาการในปีที่ผ่านมา พบว่าสัตว์น้ำ
เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน เศรษฐกิจส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์
ประจำปี 2567” (ปิดอ่าวฝั่ง เพศสูงถึงเกือบร้อยละ 100
ทะเลอันดามัน) เพื่อปกป้อง พร้อมทั้งจะผสมพันธุ์วางไข่
และคุ้มครองสัตว์น้ำในพื้นที่ และพบสัตว์น้ำวัยอ่อนมี
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ความชุกชุมและหนาแน่นสูง
และตรัง ครอบคลุมพื้นที่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.6 เท่าจากปี
4,696 ตารางกิโลเมตร (2.935 ล้านไร่) ก่อน ยืนยันได้ว่ามาตรการฯ ที่ใช้
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีความถูกต้อง เหมาะสม และ
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ ทั้ง
พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่ปลายแหลม ในด้านพื้นที่ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่มี
พันนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถึงปลาย การประกาศใช้มาตรการฯ.....●
แหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัด นายทะเล่าปลี



ราชบุรีจัดใหญ่งานกาชาดของดีเมืองโอ่ง

ราชบุรี ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี และท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งงานบรมขีณมประเพณี วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ และยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจ จากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองเกษตรสีเขียว และเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก จ.ราชบุรี จึงร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนในเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมภายในงาน จะมีการออกร้าน มัจฉากาชาด การจัดขบวนแห่ของทุกอำเภอ การแสดงสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จากทุกอำเภอและผู้ประกอบการในพื้นที่การแสดง สินค้าจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และสินค้าพหุประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี การจัดประกวดพืชผัก ผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การจัดกิจกรรมด้านการประมง การจัดแสดงปลาสวยงาม การจัดกิจกรรมด้านการปศุสัตว์ ถนนอาหารอร่อยจากร้านชื่อดังของจังหวัด การประดับตกแต่งไฟ จุดเช็กอิน อุโมงค์ไฟ จุดถ่ายรูป แหล่งท่องเที่ยว การจัดการรวานสินค้า กิจกรรมบนเวทีกลางแจ้ง

ในงานพิธีเปิดงานมีการแสดงหนังใหญ่วัดเขานอน การประกวดธิดาโอ่ง การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น การแสดงของชมรม To Be Number One การแสดงเดินแบบผ้าไทย ใสให้สนุก การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น การออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของศิลปินนักเรียน การแสดงร่ววมหาดไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด การแสดงดนตรีย้อนยุค การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังบนเวทีคอนเสิร์ต aim withawat หินิง เดอะวอยซ์ ทิดเอม บักคนชั่ว ASIA 7 วง LEMONY MONICA วง Clockwork Motionless เอ็ด ภัทรวี ดิฉิตดี วง PLAYGROUND





กิจกรรมเวทีโชนกาชาด การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังบนเวทีคอนเสิร์ตกานต์ ทศน และใบข้าว 'โทบ้านเดอะซีรีส์ โบว์ ซุปเปอร์วอลเลย์ไลน์ LOMO Sonic เนสกาแฟ ศรีนคร เก้าซิม โคราช ของแตร! ซ้อย ไมค์ทองคำ หลี่ซัง ไททองคำ SLUM มงคลเบ็ด ประตุให้เป็ยกหน้อย Big ass ONLY MONDAY

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า เป็นความตั้งใจจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์แบบเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน

จังหวัดราชบุรี รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นสินค้าที่มีชื่อเสียงรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรา ในส่วนของมัจฉากาชาดซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญมีการจับสลากซึ่งรางวัลสมนาคุณเราจะใช้สินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมทำบุญในร้านมัจฉากาชาด ที่สำคัญไปกว่านั้นยังมีอุโมงค์ไฟ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีจุดเช็คอิน ถ่ายรูป มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาจากทุกอำเภอมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมของดีของอร่อย พร้อมทั้งมีการเดินแบบผ้าไทยจะได้เห็นถึงความสวยงามของผ้าไทยที่โดดเด่นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพและมีรายได้มากยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมเสริมที่สำคัญคือการประกวดธิดาโอ่งถือว่าเป็นไฮไลต์ของการจัดงานอีกด้วยเพราะจังหวัดราชบุรีก็คือเมืองโอ่งจะสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์

อีกทั้งยังมีการประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและเด็ก ๆ พร้อมทั้งการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถึง 8 ชาติพันธุ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามเสื้อผ้าอกรักษ์ต่าง ๆ ทั้ง 8 ชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรม

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้เดินทางมาท่องเที่ยว ชม ซ้อป ชิม และมาร่วมสนุกกับมหกรรมงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-9 เม.ย. 67 ที่บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี.

กวีล ลิมคุณธรรมโม

เปิดตัวมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ กวก. สุราษฎร์ธานี

น.ส.ปริญดา หุรณทิม ผอ.ศูนย์ ปาล์มมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ รหัสNHK-C1
วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ. NHK-C1 จำนวน 96 ต้น ในแปลงควบคุม
ระนอง) กรมวิชาการเกษตร หัวหน้าทีม แยกห่างจากมะพร้าวอื่น เพื่อป้องกันการ
วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว ปนเปื้อนของละอองเกสร คัดเลือกต้นแม่
กะทิพันธุ์แท้ กล่าวว่ ในธรรมชาติ พันธุ์ที่ให้ผลเป็นกะทิทุกผลและมีจำนวน
มะพร้าว 1,000 ลูก จะพบมะพร้าว
กะทิเพียง 1-3 ลูกเท่านั้น หรือไม่
เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
พันธุกรรมที่ควบคุมการเกิดเนื้อ
กะทิเป็นลักษณะด้อย และสูญเสีย
ความสามารถในการออกด้วยวิธี
ปกติ จึงต้องขยายพันธุ์ด้วยการ
เพาะเลี้ยงคัพทะ ดังนั้นจึงได้ทำการ
วิจัยปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ที่



สามารถให้ผลเป็นกะทิทุกผล มีผลผลิต
สูง ออกจั้นและเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก
เร็ว รองรับความต้องการของผู้บริโภค
และอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งเพิ่มราย
ได้ให้แก่เกษตรกร

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ในปี
2540-2549 ได้ปลูกคัดเลือกลูกผสม
มะพร้าวน้ำหอม X มะพร้าวกะทิ 120 ต้น
โดยคัดต้นแม่ที่ให้ผลผลิตมากกว่า 100
ผล/ต้น/ปี และมีผลเป็นกะทิมากกว่า
20 เปอร์เซ็นต์ไว้ 45 ต้น และ
คัดเลือกต้นแม่ที่ขยาย
พันธุ์ได้ด้วยการเพาะ
เลี้ยงคัพทะ ไว้ 31 ต้น
ขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิ
พันธุ์แท้ รหัส NHK-C1
ได้ 96 ต้น ปี 2549-2556

มากกว่า 100 ผล/ต้น/ปี น้ำหนักของผล
มากกว่า 2,000 กรัม ไร่จำนวน 52 ต้น และ
คัดเลือกต้นแม่ที่ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะ
เลี้ยงคัพทะไว้ 41 ต้น จากนั้นจึงทำการขยาย
พันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้รหัส NHK-C2
ได้ 121 ต้น

ปี 2556-2565 ปาล์มมะพร้าวกะทิ
พันธุ์แท้รหัส NHK-C2 NHK-C2 จำนวน
121 ต้น เพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์
ผลผลิต และวิเคราะห์ยืนยันบ่งบอกความเป็น
มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พบว่า ทั้งหมดมี
ต้นเป็นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้



และให้ผลเป็นกะทิทุกผล
อายุเริ่มออกจั้นและเก็บ
เกี่ยวสั้น รวมทั้งให้ผลผลิต
สูง จึงเสนอขอรับรองพันธุ์
ในปี 2566 ใช้ชื่อพันธุ์
ว่า “มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้
พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี 1”
มะพร้าวกะทิพันธุ์
แท้ พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี



1 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิ อายุ 8 ปีขึ้นไปให้ผลผลิตมากกว่า 100 ผล/ต้น/ปี หรือมากกว่า 2,200 ผล/ไร่/ปี น้ำหนักผล 2,032 กรัม (มีขนาดกลาง-ใหญ่) เริ่มออกจั่นครั้งแรกหนึ่งเมื่ออายุ 3 ปี 6 เดือน และทุกต้นเมื่ออายุ 3 ปี 9 เดือน และเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกหนึ่งเมื่ออายุ 4 ปี 8 เดือน และทุกต้นเมื่ออายุ 4 ปี 11 เดือน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เส้นใยอาหารสูง 7.24 กรัม/100 กรัม และไขมันต่ำ 5.78 กรัม/100 กรัม

“มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี 1 ใช้ระยะเวลาในการ

วิจัยปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 26 ปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ความพร้อมของพันธุ์ ต้นและแปลงแม่พันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างน้อยปีละ 1,500 ต้น รองรับพื้นที่ได้ประมาณ 70 ไร่/ปี สอบถามรายละเอียดเรื่องพันธุ์เพิ่มเติมได้ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-7755-6078 และสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมพันธุ์ดี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7738-1063”.